
Cyngor Cymuned Betws y Coed Community Council  

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15ed o Ionawr 2024 

Wedi’i ohirio o’r 8fed o Ionawr oherwydd cyfarfod 

cyhoeddus ynglyn a dyfodol Meddygfa Betws y Coed. 

 

Yn bresenol – Ffiona Jones (Cadeirydd) Neil Pringle (is-gadeirydd) Janet Charlton, 

Phil Roberts, Sian Godbert, Cyng. Elizabeth Roberts, Haf Jones (Clerc) 

1. Ymddiheuriadau – Bedwyr ap Gwyn, Chris Jones, Catherine Williams.  

2. Datganiad o ddiddordeb mewn unrhyw eitem ar yr agenda – Dim datganiad o 

ddiddordeb 

3. Cofnodion cyfarfod mis Rhagfyr -  Penderfynwyd bod y cofnodion yn gofnod cywir 

o’r cyfarfod. 

4. Materion yn codi: 

4.1 Pont y Pair & Erw Hedd – dim cynnydd. Rhannodd y Cyng. Roberts fod cyllideb 

CBSC i'w chymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 29 Chwefror a tan hynny, dim ond 

gwaith brys fydd yn cael ei wneud. 

4.2 Fan y Llan – yn aros am gadarnhad o lythyr cynnig gan SPF. Mae NP yn awyddus 

i ni beidio ag aros ond i symud ymlaen gyda llunio’r disgrifiad swydd ac ati. 

4.3 Coach drop off/pick up points, Station Road, SNP- dim cynnydd, y Clerc i 

gysylltu â Rheolwr Ystadau PCE am ddiweddariad. 

4.4 Arolwg Asbestos Neuadd Goffa, Cyfleusterau CBSC/E&AM – dim cynnydd, y 

Clerc i ymholi 

4.5 Ultimate outdoors – difrod diweddar ond wedi'i atgyweirio'n gyflym gan ACGChC. 

Pryder bod y safle'n hyll ac nad yw'n gweddu i'r amgylchedd. Dim eglurder gan 

berchnogion y tir ar gynlluniau ar gyfer dyfodol y safle. Awgrymodd y Cynghorwyr y 

byddai eitem agenda yn y dyfodol yn gyfyngedig i'w thrafod. Y Clerc i geisio am 

eglurder ynghylch perchnogaeth a gwybodaeth gan swyddfa Robin Millar AS ynglŷn â 

dyfodol y safle. 

4.6 Goleadau Nadolig – problemau niferus gyda methiannau goleuo, o bosib 

oherwydd y tywydd stormus. Eitem agenda yn y dyfodol i adolygu'r costau a'r 

materion. 

5. Swyddogion Datblygu Cymunedol – trafodaeth ynglŷn â chynllun gwaith y 

dyfodol. Mae’r Clerc ar hyn o bryd yn defnyddio sgiliau a gwybodaeth y ddwy Swyddog 

ar brosiectau cyfredol h.y. datblygu cynllun marchnata ar gyfer Rhaeadr Ewynnol, 

dyfodol y Neuadd Goffa a darparu’r pwynt gwefru e-feiciau yng Nghae Llan. Ceisiadau 

niferus gan fusnesau am gymorth SDC sydd wedi eu gwrthod yn gwrtais ac eglurwyd 

rôl a chyfrifoldeb staff y Cyngor Cymuned. 



6. Materion Staffio – contract AD yn ei le. Datgelodd cyfarfod diweddar efo Iechyd a 

Diogelwch Staff, Adeiladau a Safleoedd, fod llawer o waith i'w wneud i gydymffurfio â 

deddfwriaeth a ddaw am gost ariannol. Cytunodd y Cyngor fod hyn yn orfodol a 

chytunwyd ar bris y contract. Mae NALC wedi cyhoeddi codiad cyflog o 1af o Ebrill ‘23 

a fydd yn cael ei anfon i’r gyflogres. 

7. Hyfforddiant – Cyrsiau Un Llais Cymru ar gael ar gyfer Ionawr, Chwefror a Mawrth 

‘24 a ddosbarthwyd yn ddiweddar, yn cynnwys dau le am ddim ar rai modiwlau. 

Cyrsiau wedi'u nodi a'u harchebu ar gost o £494 – cymeradwywyd. Bydd modiwlau'r 

chwarter nesaf yn cael eu dosbarthu ym mis Mawrth. Neilltuwyd arian ar gyfer 

hyfforddiant yng nghynllun cyllideb 2024/25. 

8. Rhaeadr Ewynnol – nifer o ymwelwyr ar gyfer Rhagfyr oedd 1500. Sylwyd ar 

ddigwyddiad o gael mynediad i'r safle trwy dorri'r ffens perimedr yn ystod yr archwiliad 

ddwywaith yr wythnos ac adroddwyd i Stad Ancaster. Mae'r Stad wedi gofyn am ffigwr 

incwm gros ar gyfer y cyfnod Mai i Hydref. 

8.1 Cae Llan – disgwylir ddyddiad i gwrdd â dau ddylunydd prosiect a tîm Lleoedd 

Lleol i Natur ar hyn o bryd gan CBSC i gynnwys BYCCC. Gwnaed cais i ystyried arian 

cyfatebol o £5k. Swm wedi'i gynnwys yn y cynllun cyllideb. Mae Threshold Sports wedi 

archebu lle ar gyfer Gŵyl Banc diwedd mis Mai ar gyfer digwyddiad blynyddol 

Macmillan a dau ddyddiad wedi’u harchebu gan Glwb Ceir Gogledd Cymru ar gyfer 

Gorffennaf ac Awst. Gofynnwyd i'r ddau ddarparu manylion marchnata at ddiben 

ymwybyddiaeth a diddordeb lleol. 

8.2 Neuadd Goffa / Bryn y Bont – Arolwg Cyflwr Allanol ac Arolwg Ynni wedi'u cynnal; 

yn aros am adroddiadau. Dyddiad gosod synwyryddion mwg a charbon monocsid 

wedi'i drefnu gan Wasanaeth Tân Gogledd Cymru. Penderfynwyd cyfarwyddo 

trydanwr i wneud archwiliad o'r trydan ym Mryn y Bont. Mis tawelach o ran archebion 

sydd yn arferol ar gyfer Ionawr ond nifer o ymholiadau archebu penwythnos ar gyfer y 

Gwanwyn. Bil gwresogi nwy yn uchel iawn eto. Camau a gymerwyd i leihau'r tâl 

sefydlog ar ddiwedd contractau Nwy a Thrydan yn ystod Hydref 24. Cynnig i grwpiau 

rheolaidd i helpu i hyrwyddo eu grwpiau a'u gweithgareddau. 

9. Cais cynllunio NP4/11/407, Penrallt Ucha – dim sylwadau 

10. Taliadau – amserlen daliadau wedi’i dosbarthu, ei harchwilio, ei chymeradwyo. 

Sieciau wedi’u cwblhau a’u llofnodi gan ddau o’r tri llofnodwr dynodedig. Cysoniad 

banc incwm a gwariant ar gyfer Rhagfyr ’23 wedi’i ddosbarthu, ei archwilio a’i 

gymeradwyo. 

11. Cynllun Cyllideb – cynllun bras wedi'i baratoi, ei ddosbarthu, ei archwilio. 

Trafodwyd codi praesept ar gyfer 24/25 a chytunwyd bod digon o arian wrth gefn i fynd 

i'r afael â'r diffyg rhwng incwm a gwariant yng nghynllun y gyllideb ac felly 

penderfynwyd peidio â gofyn am braesept ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

12. Er gwybodaeth –  

Mae tudalen we Pwyntiau Hanes y Rhaeadr Ewynnol bellach yn cynnwys Iaith 

Arwyddion Prydain (BSL), a dalwyd gan CCBYC ym mis Rhagfyr 2022. 



Derbyniwyd llythyr gan PCE ynglŷn â phlannu Coed Ywen mewn mynwentydd. 

Penderfynwyd cyfeirio'r llythyr at CBSC sydd â chyfrifoldeb Erw Hedd. 

 

 

13. AOB –  

Dywedodd SG fod y wal ar yr A5 / Ffordd Caergybi, gyferbyn â Greystones wedi disgyn 

ar y droedffordd a mynegodd bryderon ynghylch cyflwr y wal honno o Bont y Mwynwyr 

i’r Rhaeadr Ewynnol. Clerc i adrodd i ACGCC. 

Codwyd cyflwr wyneb ffordd yr A5 lle mae tyllau. Clerc i ofyn i ACGChC a oes bwriad 

i ail-wynebu. 

Derbyniwyd cwynion ynglŷn â chau toiledau cyhoeddus Cae Llan a Phont y Pair ar 

Ddydd Calan pan oedd y pentref yn hynod o brysur. Mae'r cau, gan gynnwys dydd 

Nadolig, oherwydd diwrnodau gwaith gorfodol staff ac roedd yn cynnwys toiledau 

allwedd RADAR. Roedd y Cyng. Roberts wedi gwneud ymholiadau gyda CBSC a 

esboniodd mewn ymateb eu bod wedi rhoi cyhoeddi’r cau ar wefan CBSC ond y 

byddant yn edrych ar wella arwyddion cyfleusterau toiledau cyhoeddus i wneud oriau 

agor y Nadolig yn fwy eglur. Mae gwybodaeth ar y wefan am leoliadau toiledau ac 

amseroedd agor, yn ogystal â chyfleusterau anabl a thoiledau cymunedol ar gael, fel 

y gall ymwelwyr gynllunio cyn iddynt ddod. Canfu'r Cyngor fod hyn yn annerbyniol ac 

nid yn realistig bod ymwelwyr yn gwirio gwybodaeth toiledau cyhoeddus ar wefannau 

cyn cynllunio taith allan. Clerc i drafod gydag Adran Cyfleusterau CBSC. 

Derbyniwyd cynnig gan Gwrw Nant, a gylchredwyd trwy e-bost yn gynharach yn y 

dydd, yn amlinellu’r cysyniad o gynnal Gŵyl Gwrw a llogi’r Neuadd Goffa i’r pwrpas 

dros benwythnos olaf mis Mai, Gŵyl y Banc. Trafododd y Cyngor y cynnig a 

phenderfynwyd caniatáu mewn egwyddor, gydag amodau. Bydd angen trafodaeth 

bellach wrth i'r cysyniad gael ei ddatblygu ymhellach. 

Dyddiad y cyfarfod nesaf – Dydd Llun 12fed o Chwefror, 7.30yh 

 


